

CÔNG AN THÁI BÌNH

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch



Tổ chuyên trách Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh - lực lượng chủ công trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cả 3 phương diện là nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đấu tranh kịp thời các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng trong nội bộ. Phối hợp với các binh chủng tư tưởng của tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối chính trị và phần tử xấu. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý, thiết lập trật tự trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật và kiểm soát chặt chẽ nội dung thông tin trên mạng internet. Phối hợp

thanh tra, kiểm tra nhắc nhở hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, in ấn, xuất bản phẩm, dịch vụ internet và trò chơi công cộng; tích cực đấu tranh, ngăn chặn việc lưu hành, phát tán các tài liệu có nội dung quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet. Phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh thực hiện các phóng sự về nhận diện thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; đấu tranh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng; kỷ năng phòng ngừa, phân biệt thông tin chính thống với thông tin giả mạo...

hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu phát tán thông tin, tài liệu xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình chính trị, phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình gây rối, đặc biệt trên không gian mạng. Thời gian qua, các đơn vị đã tập trung rà soát, phân tích, xử lý hàng nghìn tin, bài có nội dung xấu độc, nhạy cảm, sai sự thật; xác minh, truy tìm, đấu tranh với đối tượng quản trị của hàng trăm trang tin, fanpage, hội nhóm lớn, kênh facebook cá nhân có hoạt động chống phá, gây mất an ninh trật tự, thường xuyên đăng tải nhiều tin, bài, video có nội dung xấu độc, xuyên tạc, công kích bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, kích động gây rối an ninh trật tự. Tính riêng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp; gọi hỏi, răn đe 57 trường hợp có hoạt động đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng và yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ tin, bài, chấm dứt các hoạt động. Thượng tá Bùi Gia Thuận, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, Phòng đã cử một tổ công tác chuyên trách, thường xuyên theo dõi trên không gian mạng, khi phát hiện những tin, bài có nội dung xấu độc, nhạy cảm, sai sự thật sẽ báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo cho xác minh, làm rõ. Trường hợp nào phải xử lý hành chính thì sẽ báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh quyết định xử phạt; còn với những trường hợp cần đưa đến mức xử lý thì yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Ngoài ra, các thành viên trong tổ công tác còn chủ động viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Luật An ninh mạng. Các tổ chức đoàn thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên vì chỉ khi các đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ ràng, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm tuyên truyền, xuyên tạc trên không gian mạng thì hiệu quả trong công tác đấu tranh mới được nâng lên. Chủ động viết, chia sẻ các bài viết phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên internet, lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng.

Trung úy Bùi Ngọc Ánh, Đội An ninh, Công an huyện Quỳnh Phụ. Công an huyện Quỳnh Phụ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến trên không gian mạng, rà soát tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung nhạy cảm về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã xử phạt hành chính 5 vụ cung cấp thông tin sai sự thật xú phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân trên mạng xã hội; nhắc nhở 2 trường hợp; phát hiện, xử phạt 1 trường hợp mặc trái phép quần phục Quân đội nhân dân Việt Nam... Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Xuống đồng cấy lúa mùa

Những ngày này, nông dân huyện Đông Hưng đang tập trung các phương tiện làm đất, chăm sóc mạ, huy động nhân lực, máy móc xuống đồng cấy lúa mùa bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Vụ mùa năm nay xã Nguyễn Xá phần đầu gieo cấy trên 270ha. Để sản xuất vụ mùa giành thắng lợi toàn diện, xã Nguyễn Xá đã triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ mùa tới bà con nông dân. HTX DVNN xã chuẩn bị các khâu dịch vụ, tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng hướng dẫn bà con sản xuất. Ông Vũ Ngọc Khanh, Giám đốc HTX cho biết: Khó khăn

trong triển khai sản xuất vụ mùa năm nay là thời gian chuyển vụ ngắn, vì vậy HTX đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con gieo tới 95% mạ trên nền đất cứng và gieo mạ khay; gặt đập đầu, làm đất ngay tới đó. Tổ chức đánh chuột trên khắp xứ đồng trước và sau khi cấy, vận động bà con phun thuốc hoặc bắt ốc bươu vàng bằng tay để giúp nông dân khắc phục tình trạng thiếu lao động sản xuất nông nghiệp và bảo đảm cấy trong thời vụ tốt nhất, HTX không chỉ huy động toàn bộ máy cấy của nhân dân trong xã, gồm 17 máy cấy, 9 nông cụ cấy tay mà còn thu hút

gần chục máy cấy của các xã bạn về nhanh chóng phủ xanh đồng ruộng; đồng thời cung cấp đủ nước phục vụ làm đất, cấy lúa, phần đầu đến ngày 15/7 cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa. Đến nay, 85% diện tích của Nguyễn Xá được cấy bằng máy (cao nhất huyện). Nhờ tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, việc sản xuất nông nghiệp ở Nguyễn Xá thuận tiện hơn trước, trên 10 hộ ở tất cả các thôn đã mạnh dạn tích tụ trên 20ha để cấy lúa hàng hóa. Chị Phạm Thị Chuộc, thôn Trần Phú cho biết: Nhà chỉ có 3 sào ruộng khoán nhưng vợ chồng tôi đã đầu tư máy, thuê ruộng của các hộ cấy 7 mẫu cùng một giống

BC15, đồng thời cấy dịch vụ cho bà con 70 mẫu/vụ. Những ngày nắng nóng, tôi ra đồng cấy sớm và lúc chiếu muộn để bảo đảm sức khỏe và không hại lúa mới đưa xuống đồng. Cùng với xã Nguyễn Xá, nông dân các địa phương của huyện Đông Hưng đang cố gắng khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa; nhiều hộ không chờ máy cấy mà đổi công cho nhau để sớm hoàn thành thời vụ. Bà Bùi Thị Nhi, thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu chia sẻ: Máy cấy hiện còn ít, nhiều nhà như nhà tôi không thuê được máy, chúng tôi khắc phục bằng cách đổi công cấy tay. Nhà tôi cấy 6 sào cũng chỉ hơn 1 ngày là xong, sau đó đi cấy tay công cho họ. Tôi nhớ mạ từ 4 giờ sáng, 5 giờ hơn thì chuyển mạ ra ruộng cấy. Do lúa xuân năm nay thu hoạch muộn hơn so

với cùng kỳ, áp lực về thời vụ càng trở nên gấp gáp hơn. Khắc phục điều này, đồng thời bảo đảm cấy 100% diện tích đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, trước khi bước vào vụ sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa đến đâu huy động tối đa các phương tiện để làm đất thật nhanh, linh hoạt điều chuyển máy làm đất giữa các địa phương, tổ chức chiến dịch diệt chuột, ốc bươu vàng bảo vệ sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN hướng dẫn kỹ thuật, phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, vật tư, phân bón chất lượng cho nông dân gieo cấy lúa mùa. Ông Lê Quý Thăng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn huyện phần đầu gieo cấy trên 11.100ha lúa mùa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh toàn diện

Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở hội với trên 400 hội viên. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội CCB Khối luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.



Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB Khối nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên toàn thể hội viên vượt qua khó khăn, thử thách, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất, lối sống trong sáng, lành mạnh; tích cực học tập nâng cao năng lực công tác, nghiệp vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thăm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Công việc thành công hay là thất bại là do cán bộ tốt hay kém", Ban Chấp hành Hội đã quan tâm giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ Hội nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức người cán bộ, kiến định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, nâng cao trình độ năng lực công tác đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và của Hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bên cạnh việc xác định nhiệm vụ xuyên suốt của Hội là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo các hội cơ sở thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, kịp thời định hướng công tác tư tưởng, nhất là khi có dấu hiệu, tình huống diễn biến phức tạp xảy ra. Thường xuyên nêu cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và chính quyền; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính

- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA HỘI CCB KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027
● Có 95% hội viên trở lên được học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên kiên định về chính trị, tư tưởng.
● Trên 95% đời tuổi đủ điều kiện được kết nạp vào hội; 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.
● Hội viên tham gia sinh hoạt ở chi hội đạt từ 80% trở lên, sinh hoạt toàn thể hội cơ sở đạt từ 75% trở lên.
● Hàng năm, 97% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 98% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu và trên 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.
● Hàng năm, 97% tổ chức hội và hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể và Hội CCB phát động.
● Quý hội cơ sở bình quân đạt từ 400.000 đồng/người trở lên.

gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn; tham gia đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn", "Ngày vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Khuyến học, khuyến tài"... với số tiền hàng tỷ đồng. Cùng với đó, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức các hoạt động tình nghĩa để cứu nạn nhân tương trợ giúp đỡ, đồng viên thăm hỏi lẫn nhau trong cuộc sống đời thường. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần trang bị lý tưởng cách mạng, những hoài bão, ước mơ cho đoàn viên, hội viên. Hàng năm, cùng với tổ chức đoàn, Hội đã bồi dưỡng hàng nghìn đoàn viên ưu tú tìm hiểu về Đảng, 5 năm qua đã có trên 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Với những đóng góp tích cực trên các mặt hoạt động, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển các cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, các cấp hội CCB trong Khối tiếp tục vận động các thế hệ CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; giữ vững và phát huy vị thế của tổ chức cơ sở hội, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ nhau trong công tác và trong cuộc sống; duy trì và tăng cường các chương trình phối hợp hoạt động với các cấp, ngành, đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới".

TRƯỞNG TUẤN THẠNH Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh



Xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) có 85% diện tích cấy bằng máy.